



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

.....

ตามประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็น
นักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง) จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๕ (๒)
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๖๘ (๑) ข้อ ๖๘/๖
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

- กำหนดการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา

๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาในวันคัดเลือกเพื่อแสดงตน ประกอบกับ
บัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีบัตรดังกล่าวอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้

๒.๓ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัว ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

๒.๔ ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวัน และเวลาที่ประกาศกำหนดไว้ ซึ่งจะถือว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิ์ในการคัดเลือกในครั้งนี้

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หลังจากวันคัดเลือก โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่ [http:// www.muangklang.com](http://www.muangklang.com)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสันติชัย ดังสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ
(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติงานขอใช้ทุน ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง) จำนวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๙-๒-๐๖-๓๖๑๓-๐๐๑

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑	๖๐๑	นายศิรชา ทรัพย์พันแสน	ทันตแพทย์ศาสตร์

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามและผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามประกาศ
รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการคัดเลือกฯ ตั้งแต่ต้นในครั้งนี้

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง) จำนวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถในวิชาการทางทันตแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทิวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน แนวความคิดที่มีต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุข

ตำแหน่งที่คัดเลือก	วันที่คัดเลือก	เวลาคัดเลือก	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร	เกณฑ์การตัดสิน
- ทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (วิธีสอบสัมภาษณ์) มีรายละเอียดดังนี้ - ทัศนคติ / แนวคิดที่มีต่อการ ปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน) - ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ (๒๕ คะแนน) - ประสบการณ์ทำงาน (๑๐ คะแนน) - ความสามารถในการสื่อความหมาย และมนุษยสัมพันธ์ (๑๕ คะแนน) - บุคลิกภาพที่แสดงออกมา (๑๐ คะแนน) - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณ ไหวพริบ (๑๐ คะแนน)	- ผลการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐